



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

ที่ อย ๘๐๔๐๑ /

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

ตามที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินการออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการสำรวจมาดังนี้ คือ

### ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลจากการสำรวจและร้องเรียน ประจำปี 2565

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ที่ประสบปัญหา						
	หมู่ที่ 1	หมู่ที่ 2	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 4	หมู่ที่ 5	หมู่ที่ 6	หมู่ที่ 7
น้ำเสียจากบ้าน	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงแรม	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากตลาด	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากร้านอาหาร	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากหอพัก	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากสถานบริการ	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสมลักษณ์ วงษ์สนอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาววันนา จันทร์พา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

(นายสำเนา เกษรโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว  
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลพระขาว

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครีวเรือน เกษตรกรรม น้ำเสียซึ่งมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือ รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว จึงขอสรุปรายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหา น้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจไม่พบปัญหา น้ำเสียในแหล่งชุมชน สืบเนื่องจาก ประชาชนส่วนมากระบายน้ำเสียลงพื้นที่ว่างเปล่า และ พื้นที่เกษตร เช่น การปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

